

หนุ่มซีเรียฮิม แจ่งจับโปสต์ พั่วพันไอเอส

“โฆษก ตร.” เผย 4 ชาวซีเรีย
ในไทยไม่ใช่

แนวร่วมไอเอส ด้าน รรท.ผบช.น.ย้ายสอบสวนแล้ว ไร้ความเกี่ยวข้องแค่ 3 ใน 4 ราย ที่อยู่ในกรุงเทพฯพบพินิจฐานพักอาศัยในไทยเกินกำหนด และหลบหนีเข้าเมือง จึงถูกดำเนินคดี เร่งประสาน สดม.-บช.ต. เข้มตรวจจนเข้าประเทศ ป้องกันก่อการร้ายแฝงตัว ส่วนนักธุรกิจซีเรีย แต่งงานอยู่กับสาวชัยภูมิ แจ่งจับคนแพร่ภาพลงสื่อออนไลน์ ฐานหมิ่นประมาทอาชญากรรมเห็ดธุรกิจครอบครัวได้รับผลกระทบ

กลายเป็นข่าวสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก ทันทีที่ปรากฏข่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.) มีหนังสือให้ทำการตรวจสอบ หลังหน่วยข่าวกรองของรัสเซีย หรือเอฟเอสบี ประสานผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ่งเตือนความเป็นไปได้ในการก่อเหตุร้ายของกลุ่มไอเอส ต่อผลประโยชน์ของรัสเซียในไทย โดยขณะนี้ไม่มีชาวซีเรีย ที่เป็นสมาชิกกลุ่มไอเอส ได้แฝงตัวเข้ามาในไทยแล้ว กระทั่งเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจได้นำตัว นายอับดุล อาซิส อารุก อายุ 44 ปี นายมุฮาด ฮาฮาดี อายุ 29 ปี และ นายนาวัล เฝ้า ฮัสซัน อายุ 34 ปี ทั้งหมด สัญชาติซีเรีย มาทำการสอบสวน ที่ สน.ลุมพินี ซึ่งพบว่าทั้งหมดยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอเอส เช่นเดียวกับ นายฮากอฟ กัสตาเบียน อายุ 57 ปี อีก 1 ชาวซีเรีย ที่ประกอบธุรกิจส่งอาหารไปจำหน่ายยังประเทศคูเวต นครดูไบ

รวมทั้งประเทศในไซปรัส และแต่งงานกับสาวชาวไทย อาศัยอยู่ใน จ.ชัยภูมิ ก็ได้เข้าพบตำรวจ สก.จตุรัส แสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอสแต่อย่างใด ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) ในฐานะโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีหนังสือสั่งการให้ พล.ต.อ.ศรีวิภาห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะกรรมการในการตรวจสอบว่า เอกสารหนังสือการแจ้งเดือนจากหน่วยข่าวกรองของรัสเซียมายังทางการไทย รวมทั้งการสั่งการจาก บช.ต. มีการนำออกมาเผยแพร่อย่างไร โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบกับวันนี้เป็นวันหยุดราชการ จึงไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ ต้องรอในวันที่ 8 ธ.ค. ส่วนกรณีที่มีการโพสต์ภาพผู้ต้องสงสัยชาวซีเรีย 4 คน ที่ระบุว่าอยู่เกินกำหนดการขอวีซ่า และมีการเผยแพร่ภาพและหนังสือเดินทางนั้น เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้มีการเข้ามาแสดงตัวที่ สน.ลุมพินี และอีกคนแสดงตัวที่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งพบว่ามีเพียงคนเดียวอยู่เกินกำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างควบคุมตัว โดยทั้ง 4 ราย ยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับไอเอส

ด้าน พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวกษะ รอง ผบช.น. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีการเชิญตัว นายอับดุล อาซิส อารุก นายมุฮาด ฮาฮาดี และนายนาวัล เฝ้า ฮัสซัน ทั้งหมด

สัญชาติซีเรีย มาทำการสอบสวนที่ สน.ลุมพินี โดยใช้เวลานานกว่า 9 ชั่วโมง ซึ่งผลการสอบสวนค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่า ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอเอสแต่อย่างใด รวมถึง นายฮากอฟ กัสตาเบียน ชาวซีเรีย อีก 1 ราย ที่อยู่กินกับภรรยาชาวไทย ที่ จ.ชัยภูมิ สำหรับ นายอับดุล อาซิส อารุก เดินทางเข้าออกเมืองไทยได้มากกว่า 3 ปี มีเป้าหมายประกอบอาชีพรับจ้างร้องเพลงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่า มีรายได้ดี แต่ละวันจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการร้องเพลงสูงถึงวันละ 3,000-4,000 บาท ทั้งนี้จากการตรวจสอบพฤติกรรมโดยรวมแล้ว ทั้ง 4 คนนี้ ไม่ใช่บุคคลอันตรายตามที่ปรากฏเป็นข่าว แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมเพื่อความไม่ประมาท โดย 1 ใน 4 นั้น ถูกดำเนินคดีในฐานความผิดหนังสือเดินทางหมดอายุ ทั้งนี้ฝากถึงประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกับข่าวลือต่าง ๆ ทางสังคมออนไลน์มากนัก และอยากให้เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ

ต่อมาเวลา 13.50 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.พานิชย์ มหาวาร รรท.ผบช.น. เปิดเผยว่า ทั้ง 4 ราย ที่มีการสอบสวน ทั้งในส่วนของ สน.ลุมพินี 3 ราย และที่ จ.ชัยภูมิ 1 ราย จากการสอบปากคำพบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอส อย่างไรก็ตามตรวจสอบพบว่า นายอับดุล อาซิส อารุก มีความผิดฐานพักอาศัยอยู่ในประเทศเกินกำหนดเวลา ส่วนนายนาวัล เฝ้า ฮัสซัน และนายมุฮาด ฮาฮาดี ถูกดำเนินคดีใน

ข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ในส่วน of นาย
ฮาคอฟ คัสซาเบียน ได้แจ้งความดำเนินคดีผู้
นำภาพหนังสือเดินทางและเศษแพร์บนสื่อ
สังคมออนไลน์ พร้อมระบุว่า เป็นบุคคลต้อง
สงสัยสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฐานหมิ่นประมาท
นอกจากนี้ตำรวจ บช.ก. ได้ประสานกับ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และ
บช.ส. ในการตรวจสอบชาวต่างชาติที่เดินทาง
เข้ามาในไทยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้
เข้ามาก่อเหตุร้าย

อีกด้าน ที่ จ.ชัยภูมิ บริเวณหน้าบ้าน
เลขที่ ๑๑/๑ หมู่ 12 ต.สามปอย อ.จัตุรัส ซึ่งเป็น
บ้านของ นางพัชรินทร์ ภิรมย์กิจ อายุ 38 ปี
ภรรยาชาวไทย ของ นายฮาคอฟ คัสซาเบียน
ชาวซีเรีย ต่างก็มีญาติ ๆ ทขอยเดินทางมาตาม
ข่าวและให้กำลังใจแก่นายฮาคอฟ พร้อมครอบ
ครัวอย่างต่อเนื่อง หลังตกเป็นข่าวเป็นบุคคล
ต้องสงสัยแนวร่วมกลุ่มไอเอส ซึ่งไม่เป็นความ
จริง พร้อมวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง
ตรวจสอบให้ความเป็นธรรม เนื่องจากเกิดผล
กระทบทางธุรกิจของครอบครัว ที่ประกอบ
ธุรกิจส่งอาหารไปจำหน่ายยังประเทศคูเวต นคร
คูไบ รวมทั้งประเทศในโซนยุโรป โดยล่าสุด
พ.ต.อ.ปวิวัติ นาคคำ ผกก.สภ.จัตุรัส ได้มอบ
หมายให้ ร.ต.ท.อุดม เปี้ยียนขุนทด พนักงาน
สอบสวน สภ.จัตุรัส เดินทางมาติดต่อบ้านขอ
ข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบ รวมทั้ง
ยืนยันว่าครอบครัวชาวซีเรียรายนี้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอสแต่อย่างใด.